

หัวข้อข่าว : 'บึกตู่' ดีใจติด Top 5 คนอยากให้กุหลาบ อวยพรคนโสด พยายามมาหลายปี ขอให้สำเร็จ

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 14 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : www.matichon.co.th

หน้าแรก > การเมือง > บึกตู่...

## การเมือง

# 'บึกตู่' ดีใจติด Top 5 คนอยากให้กุหลาบ อวยพรคนโสด พยายามมาหลายปี ขอให้สำเร็จ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 15:58 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)



'บึกตู่' อวยพรวาเลนไทน์ คนโสดใครพยายามมาหลายปีไม่สำเร็จขอให้สมหวัง ดีใจติดโผ คนอยากมอบดอกกุหลาบให้ ขอมอบดอกไม้ในดวงใจให้กลับไป ยืนยันไม่เคยเกลียดใคร แม้ใครไม่ชอบ

หัวข้อข่าว : ‘บ๊ิกตู’ ดีใจติด Top 5 คนอยากให้กุหลาบ อวยพรคนโสด พยายามมาหลายปี ขอให้สำเร็จ

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 14 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th)

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีลงพื้นที่พบประชาชนในวันวาเลนไทน์หรือไม่ ว่าบอกแล้วว่ารักทุกคน รักทุกวัน วาเลนไทน์ก็ถือเป็นวันสำคัญ ซึ่งจริงๆ เป็นของต่างประเทศ วันนี้กลายเป็นของไทยไปด้วยก็ยินดี

“ใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนทุกคน ใครยังไม่แต่งงานก็ขอให้แต่งงานทุกคน ถ้าพยายามมาหลายปียังไม่สำเร็จก็ขอให้พยายามต่อไป ขอให้สำเร็จ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีติดโพล 1 ใน 5 คนดังที่ประชาชนอยากมอบกุหลาบให้เนื่องในวันวาเลนไทน์ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอขอบคุณและดีใจ ซึ่งนายกฯก็มอบดอกไม้ในดวงใจนายกฯให้กับทุกคนเหมือนกัน ยืนยันว่านายกฯไม่มีอะไรกับใครทั้งสิ้น มีแต่ความปรารถนาดีให้คนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะชอบไม่ชอบ นายฯก็ไม่เคยเกลียดและไม่เคยโกรธ แต่บางเวลามีอารมณ์บ้างแค่นั้นเอง

“เราคือคนไทยด้วยกัน ควรมอบความรัก ความปรารถนาดี และกำลังใจให้กัน หากมีข้อบกพร่อง หรือปัญหาอะไรต่างๆ ถามมาก็ตอบไป ผมเป็นคนพูดความจริงและยืนยันในส่วนที่ตอบได้ ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีหมด เราต้องรักกันให้มาก ไม่ใช่เฉพาะวาเลนไทน์ รักกันทั้งปี ทั้งวัน ทั้งเดือน ตลอดชีวิตต้องรักกัน ถ้าไม่รักกัน แผ่นดินเราก็จะไม่สงบ ซึ่งความรักจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ปัญหาต่างๆ เราจะแก้ไขไปด้วยกัน พร้อมกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

4. ผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ (5 อันดับแรก)  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อัม พัชราภา ไชยเชื้อ	ร้อยละ	7.4
ลิซ่า Blackpink ลลิษา มโนบาล	ร้อยละ	7.0
เบลล่า ราณี แคมเปน	ร้อยละ	6.1
เบิร์ต ธงไชย แมคอินไตย์	ร้อยละ	5.8
ลุงจู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	ร้อยละ	5.7